

CHG – วิเคราะห์ความสูง (มองว่าสวย)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

ก็เป็นวลีที่กล่าวคล้ายๆ กับก่อนหน้านั้นแหละครับ ราคาหุ้นไม่มีคำว่าแพงเกินไปที่จะซื้อ หรือ ถูกเกินไปที่จะขาย และ การเป็นหุ้นราคาขาขึ้น อย่างมองว่ามันสูง ให้มองว่ามันสวย... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะค่ากล่าวไหนๆ หรือวลีใดๆ ก็ล้วนมาจากมุมมองทางเทคนิคทั้งนั้นแหละ อย่างวันวาน ก็กล่าวไว้แล้ว ถ้าราคาขึ้น แต่เป็นแนวโน้มขาลง แม้จะรู้ว่า มันอาจจะกำลังจะ Rebound ได้จริง แต่ถ้าสัญญาณไม่ใช่ขาขึ้นจริงๆ การขึ้นใดๆ ก็อาจจะเป็นแค่ ขึ้นเพื่อลง ก็ได้เช่นครับ... แต่ก็อย่างว่าอีกที่ครับ ของอย่างนี้ก็ต้องแล้วแต่ความถนัด ความชอบ หรือสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งแต่ละคนก็จะมีไม่เท่ากันอยู่แล้ว... อย่าเผลอไปเล่นตามกัน แล้วรับความเสี่ยงไปด้วยกันล่ะ ถึงแม้จะเข้าขบกว่า เราจะต้องเสี่ยงไปด้วย แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างของแต่ละคน ย่อมมีไม่เท่ากันอยู่แล้ว อย่างน้อยๆ ก็เงินที่ซื้อนั้นแหละครับ ที่ไม่เท่ากัน... จะว่าไปแล้ว หุ้น CHG เป็นหุ้นที่เหนือเมฆชอบและมองมาประมาณ 2-3 ปีก่อนหน้านั้นแล้วละ ใครเดินมาหลังบ้าน ถามว่าอยากเก็บตัวไหนยาวๆ ดี เหนือเมฆก็จะให้มุมมองไปว่า คิดถึง ปัจจัย 4 ของคนเรสสมัยก่อนสิ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค แล้วยารักษาโรคเนี่ย ก็พากันไปถึงโรงพยาบาลด้วยนี่แหละ เหนือเมฆก็เลยเลือก CHG ไว้มองยาวๆ ส่วนในอีก 3 ปัจจัย ท่านก็ลองๆ ไปเทียบๆ ดูนะครับ ว่าปัจจัยไหน ต้องมีหุ้นอะไรบ้าง แล้วก็เลือกตัวที่อนาคตดีๆ หรือมีแนวโน้มธุรกิจได้ยาวๆ ก็เอามาเก็บมากอดไว้ยาวๆ ได้... (วันหน้าถ้ามีโอกาส จะเอาอีก 3 ตัว มาแชร์)

ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นแหละครับ ราคาอาจจะมองว่ามาสูง หรือ ราคาจะแพงไปในเชิงพื้นฐานหรือเปล่า อันนี้ เหนือเมฆไม่ได้คิด แค่เอามาวัดกันในทางเทคนิคเพียงว่า เลย

แนวรับ : ... 3.74-3.70 **ซื้อได้** หรือยืน 3.78-3.80 **ก็ตามน้ำได้**

เป้าหมาย : ... 5.5-5.6 หรือ 6.00 (ว่ากันตามคลื่น มองได้ถึง 7+/-)

Price Chart...(CHG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CHG... น่าจะเคยดูๆ กันไปแล้วกระมัง ในเรื่องของโครงสร้างใหญ่ๆ ถ้ายังงั้น ก็ลองๆ เข้าไปดู แล้วนับคลื่นดูนะครับ เราน่าจะอยู่กันไหนคลื่น 3 แล้วจะมีเป้าหมายเท่าไร? ก็ว่ากันตามหลักไปก่อนเลย ซึ่งถ้าเราเห็นคลื่น 1 และ 2 แล้ว แต่ยังไม่เห็น 4 และ 5 นั้น ยังไงเสีย ก็ต้องมองว่า ต้องเท่ากับคลื่น 1 ไว้ก่อน เพราะอะไรหรือ อันนี้ เรื่องไม่ยากนะ... แล้วเป้าหมายสุดๆ ของคลื่น 3 จะอยู่เท่าไร? ก็หาได้ไม่ยากเช่นกัน... แต่ถ้ายังไม่คล่องเรื่องคลื่น ก็เอาเรื่อง MA. ง่าย ๆ ของเรานี้เลย จะเห็นว่า ราคาที่เส้นเรียงตัว จะอยู่แถวๆ 2.70-2.80 นั้นก็แปลว่า เราจะหวังระดับนัยสำคัญที่ 5.5-5.6 ได้ ดังนั้น วันนี้ ถ้ายืน 3.78 ได้ ก็ยังไม่ถือว่าแพง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน